



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๑๒๕๑)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๐๘

วันที่ ๑๗/กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ ของการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการ กสทช.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาคำร้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ซีเล็คท์ไลท์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด สถานีวิทยุกระจายเสียง จตุจักร รักประชาธิปไตย อินไซด์ เรดิโอ รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๙๘ ผมได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ในการนี้ ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งดังกล่าว ดังนี้

“๑. ผมได้แสดงความเห็นย้ำมาหลายครั้งแล้วว่า จำเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ดี จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสำหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้กำหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องทำด้วยวิธีการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และกำหนดแนวทางการกำกับดูแลที่ชัดเจนสำหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม่ใช่ใช้มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการเป็นการทั่วไป

๒. กรณีของบริษัท ซีเล็คท์ไลท์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด สถานีวิทยุกระจายเสียง จตุจักร รักประชาธิปไตย อินไซด์ เรดิโอ นี้ ขอฝากสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบดูว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีการต่อใบอนุญาต ในช่วงระหว่างรอรอบต่อ นั้น ทางสถานีฯ มีการออกอากาศด้วยหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ หากมีการออกอากาศในช่วงที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายตามปกติต่อไปด้วย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จักขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.